

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 เมษายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน</p>	<p>แก้ฟ.ร.บ.สสส.</p> <p>-เสนอข่าว ระหว่างการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างพ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่...) พ.ศ... ครั้งที่ 2 มีการทักท้วงจากเครือข่ายภาคประชาชน เนื่องจากถูกจำกัดบทบาท และในช่วงบ่ายไม่ขอเข้าร่วมประชาพิจารณ์กว่า 100 คน โดยนางทิชา ณ นคร ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก กล่าวว่า รับไม่ได้ที่ภาครัฐกล่าวหาว่าการทำงานของสสส.ไร้ประสิทธิภาพ ขาดหลัก ธรรมภิบาล ทั้งที่เห็นอยู่ว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ดังนั้นเวทีในครั้งนี้เข้าข่ายทฤษฎีสมคบคิดและเป็นเพียงพิธีกรรม</p> <p>จากนั้นตัวแทนภาคประชาชนกว่า 30 คน ได้อ่านแถลงการณ์หน้าห้องประชุม คัดค้านกระบวนการและขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น ว่า 1.กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำร่างแก้ไขพ.ร.บ.สสส. ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 2.หลักการและเหตุผลในการขอแก้ไขพ.ร.บ.สสส. ไม่มีการศึกษาทางวิชาการอย่างเป็นระบบ เหตุผลที่ขอแก้ไขขัดแย้งกับความเป็นจริง เช่น อ้างว่าสสส.จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล แต่ข้อเท็จจริงคดข. ป.ท.รับรองและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในฐานะได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก</p> <p>ด้าน นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสธ. กล่าวว่า หลังจากนี้จะสรุปข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้ง 16 ประเด็น นำเสนอต่อรมว.สธ.รับทราบภายในสิ้นเดือนเม.ย.นี้ จากนั้นนำเข้าสู่ที่ประชุมร่วม 3 กระทรวง ได้แก่ ก.คลัง ก.ยุติธรรม และสธ. เพื่อพิจารณาประเด็นที่มีข้อห่วงใยจากสสส.และภาคีเครือข่ายฯ และการปรับแก้ไขให้กองทุนสสส. ยังคงดำเนินงานได้ตามเจตนารมณ์ โดยจะเชิญ ดร.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. เข้ามามีส่วนร่วมด้วย</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย ช่อง 9 ThaiPBS</p>	<p>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว ในการประชุมบอร์ดสปสช. ได้มีวาระพิจารณาความก้าวหน้าตามนโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่"</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ดสปสช. กล่าวว่า สปสช.พร้อมเดินทางตามนโยบาย โดยในระยะต้น จะทำหน้าที่เป็นเคลียร์เชิงประสานข้อมูลทางการเงินให้แก่ละกองทุนเป็นผู้จ่ายค่ารักษาตามราคากลางที่กำหนด (Fee Schedule) จากที่ดำเนินการมา 2 วัน ยังไม่มีปัญหา ส่วนการดูแลผู้ป่วยหลัง 72 ชั่วโมง จะมีการประสานตั้งแต่ต้นว่าจะส่งต่อไปรพ.ใดเมื่อครบ 72 ชั่วโมง รายที่อาการหนักจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จะแจ้งสพ.พิจารณา หากย้ายไม่ได้ กองทุนที่ดูแลผู้ป่วยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลัง 72 ชั่วโมง</p> <p>นพ.ประจักษ์วิฑูรย์ เลื่อนาค รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ได้เปิดระบบโปรแกรมการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อรับข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตของรพ.เอกชนทุกแห่งแล้ว ทั้งนี้ สปสช.จะประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ และจะประชุมร่วมกับกรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย</p> <p>นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า เดิมอัตราค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินวิกฤตมีกว่า 9,000 รายการ และปรับเหลือ 3,358 รายการ แต่ล่าสุดวันที่ 9 มี.ค. 2560 มีรายการที่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินสีแดง 2,975 รายการ แต่เพื่อให้โครงการเดินไปได้ รพ.ทั้งหมดจะรักษาและรวบรวมรายการที่รักษาให้พ้นวิกฤตทั้งหมดเพื่อนำมาปรับปรุงในอนาคตให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ยืนยันว่านอกเหนือจากรายการสีแดง จะไม่เก็บจากคนไข้แต่ต้องมาดูว่าคนไข้มีกองทุนอื่นมารองรับหรือไม่ เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นต้น</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า การดูแลหลังพ้น 72 ชั่วโมง หลักการคือจะส่งต่อผู้ป่วยกลับไปรพ.ต้นสังกัด ซึ่งสิทธิบัตรทองและประกันสังคมมีรพ.ตามสิทธิอยู่แล้ว ส่วนข้าราชการ จะขอให้รพ.ต้นสังกัดรับไปดูแล กรณีไม่สามารถส่งไปรพ.ตามสิทธิได้ มีการจัดระบบรองรับ โดยในส่วนภูมิภาคให้ส่งรพ.ศ./รพท. และมีการตั้งศูนย์รับส่งกลับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ส่วนในกทม. ได้จัดระบบเป็น 3 กลุ่ม คือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ ช่องเวิร์คพอยท์</p>	<p>1.รพ.รัฐขนาดใหญ่ในกทม.ทุกสังกัดที่รับผู้ป่วยได้ทุกสาขา 15 แห่ง ให้รพ.ราชวิถีเป็นศูนย์ประสาน จะมีการจัดตารางเวรรพ.ที่รับผิดชอบประจำวัน ประกอบด้วย รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน รพ.นพรัตนราชธานี รพ.ตากสิน รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงฯ รพ.จุฬาฯ รพ.ศิริราช รพ.รามามา รพ.วชิราฯ รพ.พระมงกุฎฯ รพ.ภูมิพลฯ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รพ.ทหารผ่านศึก และรพ.ตำรวจ 2.รพ.เฉพาะทางในกทม.สังกัดกรมการแพทย์ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สงฆ์ รพ.เมตตาประชารักษ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันประสาทวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันโรคทรวงอก และ 3. รพ.สังกัด สธ.ในเขตปริมณฑล 7 แห่ง ได้แก่ รพ.พระนั่งเกล้า รพ.นครปฐม รพ.สมุทรปราการ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รพ.สมุทรสาคร รพ.ปทุมธานี และสถาบันบำราศนราดูร</p> <p>โดยรพ.กลุ่มที่ 1 จะหมุนเวียนรับย้ายผู้ป่วยที่ละรายจนครบแล้วขึ้นรอบใหม่ หากถึงคิวแล้วไม่สามารถรับย้ายได้จนใกล้ครบ 72 ชั่วโมง ถ้าเป็นผู้ป่วยเฉพาะทางให้ย้ายไปรพ.กลุ่มที่ 2 ถ้าไม่ใช่ผู้ป่วยเฉพาะทาง ให้ย้ายไปรพ.กลุ่มที่ 3 ที่ใกล้ที่สุด รพ.ที่เข้าร่วมทุกแห่งจะจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการและบริหารจัดการให้พร้อมรับย้ายผู้ป่วยโดยเร็วหลังจากได้รับการประสาน</p> <p>-เสนอบทความ 9 ข้อควรรู้ เมื่อป่วยฉุกเฉินวิกฤติ -เสนอบทความ เข้าใจ ใช้สิทธิ รักษาฉุกเฉินฟรี 72 ชั่วโมง -เสนอบทความ มึงงานประจำ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เข้าทุกรพ.ไม่ต้องสำรองจ่าย กล่าวถึงวิธีการเบิกตามสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสังคม</p> <p>-เสนอ video clip การใช้บริการตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินในรพ.รัฐและเอกชนทุกแห่ง โดยให้รายละเอียดว่ามี 25 กลุ่มโรคที่สามารถใช้บริการได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่” ที่รมว.สธ. ประกาศใช้และมีผลตั้งแต่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา</p>
<p>Thai PBS</p>	<p>รพ.รัฐขาดสภาพคล่อง</p> <p>-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊กสมพันธ์แพทย์รพศ./รพท. เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์เงินบำรุง หรือเงินกองทุนของรพศ./รพท. พบว่า ขณะนี้รพศ./รพท. 18 แห่ง กำลังขาดสภาพคล่องช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2560 เช่น รพ.พระนั่งเกล้าขาดทุนเกือบ 400 ล้านบาท</p> <p>ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. รับว่าเป็นเรื่องจริง และย้ำว่าปัญหาวิกฤตทางการเงินของรพ.เป็นมานานแล้วและกำลังเข้าขั้นวิกฤต ขณะนี้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถบริการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปได้</p> <p>โดยโรงพยาบาลที่มีปัญหาสภาพคล่องการเงิน เนื่องจากบค่าใช้จ่ายรายหัวในส่วน of ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้น้อย และบริหารจัดการงบประมาณไม่ดี</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน เดลินิวส์</p>	<p>กำลังคนด้านสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.ทีณกร โนรี คณะอนุกรรมการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้า กล่าวในเวทีเสวนา “ล้นตลาดหรือขาดแคลน! ถึงเวลาสแกนกำลังคนด้านสุขภาพ” ว่า ใน 10 ปีข้างหน้าสังคมไทยจะมีประชากรเพิ่มขึ้น 1 ล้านคนเท่านั้น เนื่องจากอัตราการเกิดน้อยลง และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจะมากขึ้น การกำหนดระบบสุขภาพต้องมีกรอบ เช่น เน้นแพทย์เฉพาะทาง หรือเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พบว่ากำลังการผลิตแพทย์เป็นไปอย่างก้าวกระโดด จากเดิมมีกำลังผลิตแพทย์ปีละ 800 คน ในปัจจุบันเพิ่มเป็นปีละประมาณ 4,000 คน ซึ่งจากการวิจัยสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรคือ 1 ต่อ 1,500 และสัดส่วนในปัจจุบันถือว่าใกล้เคียง ขณะที่กำลังการผลิตพยาบาลไม่แน่นอน แต่มีปัญหาเรื่องการกระจาย</p> <p>คาดการณ์ในอีก 10 ปีข้างหน้า การผลิตกำลังคนบางวิชาชีพที่จะมีสัดส่วนบวก ลบ ไม่มาก คือกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล ดังนั้น ไม่ต้องเพิ่มกำลังการผลิต กลุ่มที่มีน้อยกว่าความต้องการคือ เกสซิกอร์ เพราะพบว่าหลังเรียนไป 1 ปี บางส่วนไปเรียนด้านอื่น ดังนั้น ต้องเพิ่มแรงจูงใจให้อยู่ในระบบ ส่วนนักสาธารณสุข มีกำลังผลิตปีละกว่าหมื่นคน ถ้าผลิตในอัตรานี้ไปเรื่อยๆ จะมีจำนวนมากเกิน ต้องพิจารณาให้ดี</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว นางวารภรณ์ นะมาตรี ผอ.บริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมฯ ได้รับคำร้องเรียนจากสมาชิกร้านค้าในเขตพื้นที่ต่างๆ ว่ามีกลุ่มบุคคลอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ร่วมกับตำรวจ มาตรวจร้านค้าต่างๆ ไม่ให้ขายบุหรี่กับผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี และห้ามแบ่งขายบุหรี่เป็นมวนพร้อมนำป้ายข้อความที่ระบุโทษปรับ 30,000 -400,000 บาท รวมถึงโทษจำคุก มาแสดงให้แก่ผู้ค้าดู ทั้งนี้กฎหมาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ยาสูบฉบับใหม่ยังไม่มีผลบังคับใช้</p> <p>การกระทำดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมคุกคามและสร้างความหวาดหวั่นให้กับร้านค้า และสร้างความสับสนเรื่องการประกาศใช้กฎหมาย จึงได้ทำหนังสือถึงรมว.สธ.และอธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อขอให้กวดขันหน่วยงานในสังกัด ป้องกันความสับสน และมีให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>โรคหน้าร้อน</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.พิษณุโลกเตือนประชาชนเฝ้าระวัง 6 โรคในฤดูร้อน เน้นย้ำผู้สูงวัยต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคบิด อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ และโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว น.พ. เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค รณรงค์ป้องกันอาหารเป็นพิษในหน้าร้อน ย้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนต้องยึดหลักกินอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารที่มีความเสี่ยงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ 10 เมนู ได้แก่ 1.ลาบก้อยดิบ 2.ยำกุ้งเต้น 3.ยำหอยแครง ยำทะเล 4.ข้าวผัดโรยหน้าเนื่อปู 5.อาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิสด 6.ขนมจีน 7.ข้าวมันไก่ 8.ส้มตำ 9.สลัดผัก และ 10.น้ำแข็งที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ อาหารกล่องควรแยกกับข้าวออกจากข้าว รับประทานภายใน 2-4 ชั่วโมง สำหรับผู้เดินทางท่องเที่ยว ควรเลือกร้านที่แน่ใจว่าสะอาด หรือมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ยารักษาโรคเบาหวาน</p> <p>-เสนอข่าว บริษัทแอนทราเซเนกา บริษัทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ ประเทศอังกฤษ เผยว่า กำลังดำเนินการทดลองทางคลินิกเพื่อหาผลกระทบต่อหัวใจของยา SGLT-2 ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 คือ ยาฟอร์ซิกา ยาจารย์เดียนซ์ และยาอินโวคากา โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 จำนวนกว่า 300,000 คาดว่าจะได้คำตอบภายใน 2 ปีข้างหน้า</p>
<p>ไทยโพสต์</p> <p>คอลัมน์ สารคดีดาว</p>	<p>สร้างตำบลสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ นายสิงห์แก้ว กันธิยะ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ต.ทุ่งหลวง จ.เชียงใหม่ กล่าว ว่า รพ.สต.บ้านทุ่งหลวงมีโครงการจัดสร้างเรือนแพทย์แผนไทยหรือศาลาโรคยาบ้านทุ่งหลวง เพื่อเป็นสถานที่บำบัดรักษาผู้ป่วยโรกระบบกระดูกและโครงร่าง รวมถึงนัดผ่อนคลายในผู้ป่วยที่มีภาวะความเครียดเรื้อรัง มีนักกายภาพบำบัด และหมอนวดที่เป็นคนในชุมชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ให้การบำบัดรักษาตามมาตรฐานการแพทย์แผนไทย</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>เปิดสำนักงานสถาบันวัคซีนฯ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ที่สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน ให้ประเทศไทยพึ่งตัวเองด้านวัคซีนได้ มีวัคซีนที่จำเป็นเพียงพอทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน</p>
<p>มติชน</p> <p>คมชัดลึก</p> <p>M2F</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>แอบอ้างรพ.ราชวิถีเรียกรายเงิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ติเรก ลิมจิตติ รองประธานกรรมการ มูลนิธิรพ.ราชวิถี แจ้งความกรณีมีบุคคลแอบอ้างเป็นกลุ่มมูลนิธิรพ.ราชวิถี ร่วมกับสมาคมฟ้าใสบางบัวทอง ตระเวนขอรับเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยพิการบริเวณท้องที่บางบัวทอง และหลังจากนี้จะประมวลเรื่องนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป</p>
<p>สยามรัฐ</p> <p>คอลัมน์ รู้ทันโรค</p>	<p>มะเร็งเม็ดเลือดขาว</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ธีรพล โถพินธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือ "โรคลูคีเมีย" ว่า เป็นมะเร็งของระบบเลือดที่เกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวในไขกระดูกเติบโตผิดปกติ สร้างเม็ดเลือดขาวออกมามาก ส่งผลให้การทำงานของระบบเม็ดเลือดเสียไป ด้าน นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุว่า สาเหตุโรคมะเร็งส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรม โดยเฉพาะการรับประทานอาหาร ต้มสุรา สูบบุหรี่ และอีกส่วนหนึ่งมาจากพันธุกรรม</p>